

Số: /BC-UBND

Đăk Glei, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Báo cáo số 117/BC-TTHĐND ngày 14/12/2022 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi TXCT trước Kỳ họp thứ 4, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và Báo cáo số 01/BC-TTHĐND ngày 13/01/2023 của Thường trực HĐND huyện về kết quả tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV cụ thể như sau:

## PHẦN I

### KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỶ HỌP THỨ 4 HĐND HUYỆN KHÓA XV

#### A. LĨNH VỰC KINH TẾ.

##### I. Ý kiến, kiến nghị chung:

**Cử tri xã Đăk Plô - Đăk Nhoong-Đăk Man kiến nghị:** *Hiện nay việc sử dụng lại sách giáo khoa ở các cấp học không còn phù hợp vì vậy con em trong gia đình cũng như các em học sinh ở vùng sâu vùng xa gặp rất nhiều khó khăn (phải mua sách mới ở từng cấp học nhưng điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn). Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ cơ quan chức năng chỉ đạo các trường bố trí thư viên, sách giáo khoa dùng chung để các con em trên địa bàn được mượn và tiếp cận các loại sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ việc học tập.*

##### \* Trả lời:

- Các xã Đăk Nhoong, Đăk Plô và Đăk Man là những xã thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn (*xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi*), nên 100% học sinh trên địa bàn 03 xã này đều được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo khoản 4 Điều 18 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP<sup>1</sup> (*trừ những em học sinh lưu ban*). Học sinh được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. Như vậy, học sinh của 03 xã Đăk Nhoong, Đăk Plô và Đăk Man đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để mua sách giáo khoa hằng năm. Vì thế phụ huynh dùng tiền hỗ trợ này để mua sách giáo khoa, vở viết cho con em mình góp phần tạo điều kiện để học sinh đến trường.

<sup>1</sup> Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT tiến hành hỗ trợ<sup>2</sup> và chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn xây dựng và đầu tư Tủ sách dùng chung (*các loại sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018*) để các em học sinh mượn. Các trường đang tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và các em học sinh: Nếu không sử dụng lại bộ sách giáo khoa khi đã học xong thì ủng hộ, quyên góp vào Tủ sách dùng chung của nhà trường (*có tuyên dương, khen thưởng*). Trường sẽ sử dụng nguồn sách này cho các em học sinh khác có nhu cầu mượn lại để học. Dự kiến cuối năm học 2024-2025 các đơn vị trường học trên địa bàn 03 xã Đăk Nhoong, Đăk Blô và Đăk Man về cơ bản sẽ trang bị đủ số lượng bộ sách giáo khoa theo Chương trình 2018 và nhiều đầu sách có giá trị khác để cho các em học sinh mượn học và đọc.

## **II. Ý kiến cụ thể từng địa phương.**

### **1. Đối với xã Đăk Plô: Cử tri A Tài, thôn Bung Kon đề nghị:**

- **Ý kiến 1:** Ủy ban nhân dân huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho một số hộ gia đình thương binh, bệnh binh trên địa bàn hiện nay đã bị xuống cấp.

\* **Trả lời:** UBND huyện ghi nhận ý kiến đề xuất của cử tri, theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước phân cấp cho địa phương, UBND huyện đề nghị UBND xã Đăk Plô lãnh chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng nhà ở cụ thể ở đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng (*gia đình thương binh, bệnh binh có ý kiến, kiến nghị*) trên địa bàn quản lý, kịp thời đề xuất về cấp huyện để UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổng hợp, tham mưu xây dựng các giải pháp và các nguồn lực hỗ trợ trong thời gian tới. Đề nghị UBND xã Đăk Plô tiếp tục và tăng cường huy động các nguồn lực hợp pháp; sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp xã và vận động từ các nguồn xã hội hóa để có giải pháp hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng (*gia đình thương binh, bệnh binh*) thuộc diện được hỗ trợ sửa chữa nhà ở theo quy định.

- **Ý kiến 2:** Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể cho nhân dân về nguồn vay, mức vay, lãi suất vay, đối tượng được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để nhân dân biết đăng ký vay phát triển kinh tế và xây dựng nhà ở.

#### **\* Trả lời:**

Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo và các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận được dịch vụ tín dụng ưu đãi, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng giao dịch Chi nhánh NHCSXH huyện Đăk Glei tổ chức thực hiện tốt phương thức ủy thác một số nội dung công việc của quá trình cho vay cho 04 tổ chức chính trị- xã hội (*Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên*).

Thực hiện nhiệm vụ nhận ủy thác cho vay của các Hội, đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo các văn bản đã ký kết.

Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn Ngân hàng Chính sách xã hội đã có niêm

---

<sup>2</sup>Năm học 2022-2023, Phòng GD&ĐT đã hỗ trợ trường TH&THCS xã Đăk Nhoong 23 bộ SGK lớp 6 và 23 bộ lớp 7.

yết cụ thể các chương trình cho vay, mức vay, lãi suất,... các tổ chức chính trị xã hội đã tuyên truyền phổ biến cụ thể đến tất cả người dân trên địa bàn huyện về nguồn vốn, mức cho vay, lãi suất vay, đối tượng được vay,... của từng chương trình thông qua các kênh thông tin đại chúng báo đài, website NHCSXH, hội đoàn thể cấp xã, thôn trưởng, tổ trưởng tổ TK&VV...

Bên cạnh đó, các đợt phân bổ vốn của UBND huyện về cho các xã, thị trấn thì tại các xã, thị trấn đều có thông báo phân vốn đến các thôn, làng.. từ đó các thôn, làng... thông báo số vốn được xã thông báo đến toàn thể người dân biết và có nhu cầu vay sẽ đăng ký với các tổ TK&VV trên địa bàn thôn, làng. Từ nhu cầu vay vốn của người dân, các tổ TK&VV sẽ tiến hành họp bình xét cho vay có sự chứng kiến của tổ chức hội xã, thôn trưởng, ban quản lý tổ TK&VV, thành viên tổ TK&VV. Tại cuộc họp này, tổ TK&VV sẽ phổ biến rõ về nguồn vốn, đối tượng vay, mức lãi suất, số tiền được vay theo quy định, thời hạn vay của từng chương trình...đến toàn thể người dân.

**2. Đối với xã Đăk Pék: Cử tri Lê Đức Hoàn, Thôn 14A, xã Đăk Pék kiến nghị:** Năm 1993 gia đình có khai hoang đất để trồng cà phê tại xã Đăk Choong, tháng 4/1996 gia đình trồng cà phê theo dự án cà phê nhân dân huyện Đăk Glei và được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 15/11/1998. Tuy nhiên diện tích đất được cấp năm 1998 chênh lệch so với diện tích đất thực tế hiện tại mà gia đình đang sử dụng và bản đồ hồ sơ đo đạc chính quy năm 2015 (gia đình không có tranh chấp). Ngày 02/8/2022 gia đình đã làm hồ sơ nộp lên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Glei để điều chỉnh diện tích đất bị chênh lệch so với diện tích hiện có của gia đình và có giấy hẹn trả kết quả số 05, ngày 02/8/2022 của chi nhánh văn phòng đất đai Huyện là ngày 13/9/2022, đến nay theo giấy hẹn đã quá 01 tháng 20 ngày mà gia đình chưa nhận được kết quả cũng như ý kiến trả lời từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện, gia đình đã đi lại nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. kiến nghị cấp trên sớm trả lời cho gia đình biết.

**\* Trả lời:**

Hộ ông Lê Đức Hoàn được UBND huyện Đăk Glei cấp Giấy chứng nhận QSD đất mang số hiệu N451113, số vào sổ 00067 ngày cấp 15/11/1998. Tổng diện tích được cấp: 25.940m<sup>2</sup> đất CCN. Địa chỉ thửa đất: thôn La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 22/9/2021, ông Lê Đức Hoàn nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất lần đầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND huyện. Tuy nhiên ngày 03/11/2021 Chi nhánh VĐKPĐK đất đai có Thông báo số 76/TB-CNVPĐKĐĐ về việc trả hồ sơ đăng ký và cấp GCNQSD đất lần đầu của ông Lê Đức Hoàn với lý do: phần diện tích gia đình ông Hoàn đề nghị cấp GCN đã được cấp cho các hộ liền kề vào cùng thời điểm cấp GCN của ông Lê Đức Hoàn (ngày 15/11/1998).

Cũng nội dung này ngày 02/8/2022, ông Hoàn tiếp tục nộp đơn đề nghị đo vẽ hiện trạng thửa đất đã được UBND huyện Đăk Glei cấp GCN số N 451113 ngày 15/11/1998. Trong thời gian này tình hình thời tiết mưa nhiều, đường sạt lở khó đi và không tiến hành đo vẽ hiện trạng được nên ngày 16/9/2022 Chi nhánh đã lập phiếu xin lỗi và hẹn gia đình ông Hoàn ngày 07/10/2022 sẽ trả kết quả. Tuy nhiên

do thời tiết mưa kéo dài nên đến ngày 22/12/2023, Chi nhánh tiến hành lập giấy mời số 20/GM-VPĐK mời Phòng TNMT huyện, UBND xã Đăk Choong, ban quản lý Thôn La Lua, ông Lê Đức Hoàn và 11 hộ giáp ranh tiến hành đo vẽ, lập biên bản xác minh thực địa đất của ông Lê Đức Hoàn (*Có sơ đồ trích lục hiện trạng thửa đất kèm theo*)

Đến ngày 30/12/2022, ông Lê Đức Hoàn và các thành phần như giấy mời số 20/GM-VPĐK thống nhất ký biên bản với nội dung:

- Qua kiểm tra thực địa và đối chiếu với Bản đồ địa chính 2015 thì tại thửa số 32, tờ bản đồ 4, diện tích 22.520 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm có 460 m<sup>2</sup> đường giao thông nông thôn nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất hay thủ tục tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước quản lý trước khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định.

- Phần diện tích 7321,5m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm gia đình ông Lê Đức Hoàn đang sử dụng nằm trong một phần diện tích trên Giấy chứng nhận được UBND huyện Đăk Glei cấp năm 1998 cho các hộ gia đình: Ông A Oi (thửa đất 14); Ông A Hào (thửa đất 15); Ông A Xơ (thửa đất 16); Ông A Minh (thửa số 17); Ông A Biên (thửa số 18); Ông A Xuân (thửa số 19); và bà Y Bóa ( thửa số 30) và hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ lưu trữ tại đơn vị.

- Đề nghị UBND xã Đăk Choong liên hệ ông Lê Đức Hoàn và 09 hộ có tên trên nộp lại Giấy chứng nhận được cấp năm 1998 để cơ quan có thẩm quyền có cơ sở tiến hành các nội dung tiếp theo.

*(Có giấy mời số 20/GM-VPĐK và Biên bản làm việc lập ngày 30/12/2022 kèm theo)*

Ngày 21/02/2023, UBND xã Đăk Choong tiến hành lập biên bản làm việc với ông Lê Đức Hoàn và các hộ nêu trên (*có biên bản kèm theo*), ông Lê Đức Hoàn thống nhất nộp lại GCN để cơ quan chức năng thu hồi GCN cũ và cấp lại GCN mới theo hiện trạng.

Ngày 22/2/2023, Bộ phận tiếp nhận một cửa UBND huyện (*phòng Tài nguyên và Môi trường huyện*) tiếp nhận hồ sơ Thu hồi GCN đã cấp của ông Lê Đức Hoàn và tham mưu cơ quan có thẩm quyền thu hồi GCN.

Sau khi thu hồi GCN của ông Lê Đức Hoàn cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã Đăk Choong hoàn thiện hồ sơ cấp GCN theo diện tích hiện trạng ông Hoàn đang sử dụng. Hiện tại GCN đã được UBND huyện ký phê duyệt ngày 07/6/2023 (*số GCN DH 827852, số vào sổ CH04458*) và giao cơ quan chuyên môn trao trả GCN cho hộ gia đình ông Lê Đức Hoàn.

### **3. Đối với Thị trấn Đăk Glei:**

**3.1 Cử tri A Mur, Thôn Đăk Xanh và cử tri Nguyễn Đình Kỷ, thôn Đăk Dung:** *Đề nghị văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Glei sớm giải quyết hồ sơ đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình, gia đình đã hoàn thiện và nộp về Văn phòng đăng ký đất đai huyện từ tháng 8/2022 nhưng đến nay chưa được quan tâm giải quyết.*

**\* Trả lời:**

Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri A Mur và cử tri Nguyễn Đình Kỳ, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát quá trình xử lý hồ sơ đất đai của hai cử tri đã nêu. Cụ thể như sau:

- **Về hồ sơ của cử tri A Mur:** Hồ sơ của cử tri A Mur là hồ sơ cấp GCN lần đầu. Thời điểm cử tri A Mur ý kiến, hồ sơ đã được chuyển về UBND thị trấn để lấy ý kiến khu dân cư và niêm yết công khai tại trụ sở. Hiện tại ông A Mur đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ và GCN đã được UBND huyện ký ngày 09/6/2023 (số GCN DH 827854, số vào sổ CH 02354).

- **Về hồ sơ của ông Nguyễn Đình Kỳ:** Hồ sơ của cử tri Nguyễn Đình Kỳ là hồ sơ đề nghị thu hồi GCN đã cấp không đúng quy định. Hồ sơ này được Bộ phận TN&TKQ UBND huyện tiếp nhận và chuyển qua Chi nhánh VPĐK đất đai ngày 08/9/2022. Qua kiểm tra hồ sơ Chi nhánh nhận thấy có một số nội dung chưa đầy đủ và đề nghị bổ sung gửi kèm Thông báo chuyển trả hồ sơ ngày 30/9/2022 (có Thông báo số 45 kèm theo). Tuy nhiên đến nay ông Nguyễn Đình Kỳ vẫn chưa liên hệ cơ quan chuyên môn nộp lại hồ sơ, do vậy không có sở để giải quyết.

**3.2. Cử tri Y Rin, thôn Đông Sông:** Gia đình có mảnh đất canh tác tại khu trung tâm hành chính huyện đã thu hồi đền bù 01 phần, số diện tích còn lại hiện tại gia đình muốn canh tác, trồng trọt nhưng Lâm trường không cho. Đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp huyện Đăk Glei xem xét tạo điều kiện để gia đình tiếp tục canh tác, trồng trọt.

\* **Trả lời:** Ngày 21/2/2023, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei phối hợp với bà Y Rin kiểm tra thực tế hiện trường bà Rin kiến nghị: Kết quả diện tích 1.700 m<sup>2</sup> thuộc lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 96 trên địa giới hành chính thị trấn Đăk Glei thuộc lâm phận Công ty quản lý là đất lâm nghiệp quy hoạch trồng rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei. Công ty sẽ xem xét yêu cầu, nguyện vọng của bà Y Rin trong việc liên kết trồng lại rừng sau khai thác trong mùa vụ trồng rừng năm 2023 đồng thời đề nghị bà Y Rin không phát dọn, coi rới sản xuất nông nghiệp trên diện tích lấn chiếm.

**3.3. Cử tri Nguyễn Văn Chính, thôn Đăk Dung:** Đề nghị Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện Đăk Glei quản lý chặt chẽ hoạt động đối với các hộ buôn bán, giết mổ gia súc bên ngoài không đưa vào khu giết mổ tập trung. Đề nghị có biện pháp và yêu cầu các hộ nói trên đưa gia súc vào khu giết mổ tập trung để dễ dàng kiểm soát.

\* **Trả lời:** UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Glei tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các hộ buôn bán, giết mổ gia súc bên ngoài không đưa vào khu giết mổ tập trung đảm bảo theo đúng quy định.

**3.4. Cử tri A Thủy, thôn Long Nang:** Đề nghị UBND huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng xem xét lắp đặt biển báo, hoặc gờ giảm tốc tại đoạn đường Hồ Chí Minh (từ công chào nhà Rông đi qua cầu khu tái định cư) để cảnh báo cho phương tiện lưu thông khu vực này chú ý, giảm tốc độ đảm bảo an toàn. Vì ở vị trí là đoạn cua, học sinh đi học qua lại và một số tiểu thương buôn bán nông sản nên che khuất tầm nhìn, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cho trẻ em và người dân tại vị trí này là rất cao.

\* **Trả lời:** Tuyến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thị trấn Đăk Glei

tại vị trí cử tri ý kiến thuộc trách nhiệm quản lý của Văn phòng quản lý đường bộ III.4 (thuộc Khu quản lý đường bộ III). Do đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp, tham mưu UBND huyện đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường nêu trên có kế hoạch xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.

**3.5. Cử tri Hoàng Văn Minh, thôn Đăk Dung:** *Đề nghị UBND huyện cần có kế hoạch đưa vào quản lý và điều hành hoạt động bến xe liên tỉnh của huyện, bến xe này hoàn thành lâu nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng, vừa gây lãng phí, vừa không quản lý được hoạt động của các nhà xe.*

**\* Trả lời:**

Bến xe huyện Đăk Glei (giai đoạn 2) đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình cho đơn vị để đưa vào sử dụng ngày 08 tháng 01 năm 2022. Đơn vị quản lý điều hành Bến xe huyện thường xuyên có 01 cán bộ trực, ký Lệnh trước lúc xe xuất bến tuyến Đăk Glei đi Kon Tum (Mỗi ngày từ 12 đến 13 xe ra vào bến để ký lệnh xuất bến không có trường hợp xe đi không ký lệnh).

Bến xe huyện Đăk Glei được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum công nhận là bến xe loại 6 (Hiện có 03 hợp tác xã vận tải hành khách đăng ký chạy tuyến (Gồm hợp tác xã Tiên Phong; Tây Nguyên và Đông Tiến) với số lượng xe đăng ký vận chuyển hành khách tuyến cố định là 19 xe.

Nhu cầu hành khách đi ngoài tỉnh trên địa bàn huyện ít nên từ trước tới nay không có hợp tác xã và đơn vị vận tải đăng ký tuyến ngoài tỉnh (Nếu đơn vị vận tải đăng ký tuyến ngoài tỉnh thì phải được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum chấp thuận). Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri Hoàng Văn Minh thôn Đăk Dung là không đúng vì hiện nay bến xe huyện vẫn hoạt động bình thường, không gây lãng phí.

**3.6. Cử tri Đăk Ra, Đăk Dung, Đông Sông, Long Nang, Chung Năng, Đăk Tung, Đăk Poi:** *Thị trấn Đăk Glei hiện là vùng khó khăn, vừa qua thị trấn Đăk Glei đã đăng ký một số tuyến đường đi sản xuất cần được đầu tư, xây dựng gửi về huyện. Vì vậy, cử tri thị trấn đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí tiến hành làm sớm để tạo điều kiện đi lại sản xuất và vận chuyển nông sản của bà con, góp phần xóa đói, giảm nghèo theo Nghị quyết mà huyện, thị trấn đề ra.*

**\* Trả lời:**

Năm 2021, thị trấn Đăk Glei thuộc khu vực III vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ – TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, được đầu tư Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Về thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đã và đang được triển khai từ tháng 10 năm 2022. Tổng kinh phí năm 2022, năm 2023 phân bổ cho thị trấn Đăk Glei để thực hiện: 9.427 triệu đồng (vốn đầu tư: 4.768 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 4.659 triệu đồng); Năm 2022 là 3.066 triệu đồng (vốn đầu tư: 1.783 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 1.283); Năm 2023: 6.361 triệu đồng (vốn đầu tư: 2.985 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 3.376). UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Glei tiến hành rà soát một số tuyến đường đi sản xuất cần được đầu tư, xây dựng trên địa bàn và có kế hoạch khắc phục, đầu tư theo ý kiến cử tri.

**3.7. Cử tri Y Tuấn, thôn Đăk Ra:** Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn cắt tỉa một số cây thông khô tại đoạn đường Trần Hưng Đạo, hiện nay có một số cây mục (đã nhiều lần ngã, làm gãy cột điện, đứt đường dây điện) có nguy cơ ngã, đổ gây nguy hiểm đến tính mạng người dân qua lại đoạn đường này. Đề nghị sớm có giải pháp thực hiện để đảm bảo an toàn.

\* **Trả lời:** UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường và DVĐT huyện, Hạt Kiểm lâm huyện và UBND thị trấn Đăk Glei tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường một số cây thông khô tại đoạn đường Trần Hưng Đạo theo ý kiến của cử tri Y Tuấn, thôn Đăk Ra. Kết quả: Xác định vị trí nêu trên thuộc rừng giao theo Quyết định 1264/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh thuộc loại rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất, trạng thái rừng Lá kim trung bình (LKB); Chủ rừng là hộ gia đình ông **A Vừa** - Thôn 16/5.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 28, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Quy định việc khai thác tận thu gỗ rừng tự nhiên như sau:

+ Đối tượng: Cây gỗ, cành, gốc bị khô mục, đổ gãy, bị cháy, chết do thiên tai nằm trong rừng.

+ Điều kiện: Chủ rừng phải lập phương án khai thác tận thu gỗ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ cơ sở đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Glei hướng dẫn ông **A Vừa** lập phương án khai thác tận thu gỗ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt trước khi tận thu.

**3.8. Cử tri Y Tuyên, thôn 16/5:** Hiện có 6 hộ dân sinh sống gần sân bóng Thiên Ân (Đoạn từ đường lên nhà ông Hiệu chạy dọc qua sân bóng Thiên Ân) đã có hệ thống trụ điện, tuy nhiên chưa có hệ thống điện công lộ. Đề nghị UBND huyện xem xét mắc điện thấp sáng đoạn đường nói trên để cho bà con thuận tiện đi lại vào buổi tối.

\* **Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của Cử tri Y Tuyên. Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị, UBND thị trấn Đăk Glei tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng địa điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, xác định có 03 vị trí cần lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng công lộ. Hiện nay, Trung tâm Môi trường & DVĐT đang xây dựng phương án thi công tại vị trí nêu trên. Dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2023.

**3.9. Cử tri A Vít, thôn Đăk Xanh:** Đề nghị UBND huyện quan tâm thành lập đội cứu hộ, cứu nạn của huyện để thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết trên địa bàn thị trấn và các xã.

\* **Trả lời:** Căn cứ khoản 4 Điều 29 Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đề điều quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã như sau:

“1. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã

trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật.

- Hiện nay, các xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. UBND huyện xét thấy việc thành lập thêm tổ chức mà không phát sinh nhiệm vụ mới là không phù hợp với tinh thần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức cũng có thể thành lập các tổ chức Hội mang tính chất tự nguyện hoạt động theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

#### **4. Đối với xã Đăk Kroong:**

##### **4.1. Cử tri A Phỉ, A Kíp, A Mũ thôn Đăk Sút:**

- **Ý kiến 1:** Đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei khi phát dọn tuyến đường theo đường dây điện phải thông báo cho thôn và các hộ gia đình có liên quan biết để phối hợp, trao đổi với người dân trước khi chặt bỏ cây trồng của người dân; **Ý kiến 2:** Hiện nay trên địa bàn thôn có đơn vị điện lực đang đặt các khối bê tông chuẩn bị làm trụ điện nằm trong vườn của người dân. Đề nghị đơn vị phải thông báo, phối hợp trao đổi với người dân trước khi lắp đặt trụ điện trong diện tích đất của người dân.

\* **Trả lời:** Qua khảo sát thực tế, khu vực cử tri kiến nghị thuộc công trình: Xây dựng mới đường dây 22kV nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Đăk Glei năm 2022. Công trình do Công ty Điện lực Kon Tum làm Chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai là đơn vị thi công.

Ý kiến của cử tri vào thời điểm trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực tế, trước khi triển khai thi công công trình này, chủ đầu tư đã gửi thông báo khởi công công trình đến UBND huyện Đăk Glei, UBND xã Đăk Kroong và thôn Đăk Sút. Điện lực Đăk Glei (đơn vị QLVH) đã phối hợp chủ đầu tư, cùng chính quyền xã, chính quyền thôn tiến hành thông báo họp các hộ dân có liên quan để trao đổi với người dân về chủ trương của dự án. Các vị trí đào hố móng, trồng trụ điện đều được sự đồng ý, thống nhất của các hộ dân mới triển khai thực hiện.

Đối với cây cối, hoa màu nằm trong và ngoài hành lang lưới điện thuộc dự án cần thiết phải cưa hạ, nhằm đảm bảo an toàn. Chủ đầu tư đã phối hợp chính quyền địa phương, làm việc trực tiếp các hộ dân bị ảnh hưởng để hỗ trợ chi phí (*chi phí hỗ trợ được thực hiện theo quyết định số 5811/QĐ-KTPC ngày 23/12/2022 của Công ty Điện lực Kon Tum V/v phê duyệt chi phí bồi thường cây cối, hoa màu nằm trong hành lang thi công và hành lang tuyến công trình: Xây dựng mới đường dây 22kV nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Đăk Glei năm 2022*).

**4.2. Cử tri A Gô - thôn Đăk Túc:** Đề nghị điện lực huyện đầu tư làm trụ điện cho khoảng 15 hộ dọc tuyến sau nhà nguyện ra tới đường Hồ Chí Minh.

\* **Trả lời:** Qua khảo sát, khu vực này có khoảng 10 hộ dân sử dụng điện sinh hoạt, kéo cách xa trụ cuối hạ thế (trụ A12) thuộc đường dây hạ thế sau trạm biến áp Đăk Túc khoảng 100 mét. UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị cấp trên xem xét, bổ sung kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện việc kéo mới đường dây điện để đáp ứng nhu cầu của bà con.



## **5. Đối với xã Đăk Môn:**

**5.1. Cử tri Plong Tro Ngun, thôn Nủ Kon:** *Đề nghị UBND huyện làm việc với Công ty điện gió Tân Tân Nhật sớm khắc phục tuyến đường vào khu sản xuất của bà con, bị hư hỏng trong quá trình thi công công trình và đền bù hoa màu, ruộng đất bị ảnh hưởng gián tiếp khi thi công xây dựng công trình điện gió.*

### **\* Trả lời:**

Dự án nhà máy điện gió Tân Tân Nhật được UBND tỉnh thông nhất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về quyết định chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió Tân Tân Nhật – Đăk Glei của Công ty Cổ phần Tân Tân Nhật, triển khai dự án tại xã Đăk Môn và xã Đăk Kroong.

Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với UBND xã Đăk Môn, UBND xã Đăk Kroong và chủ đầu tư Dự án nhà máy điện gió Tân Tân Nhật cùng với các thôn và hộ dân bị ảnh hưởng (*trong đó có thôn Nủ Kon, xã Đăk Môn*) để kiểm tra khắc phục các sự cố công trình bị ảnh hưởng gián tiếp.

Đến ngày 16/3/2023, Công ty Cổ phần Tân Tân Nhật đã hỗ trợ **20 triệu đồng** khắc phục tuyến đường vào khu sản xuất của người dân tại thôn Nủ Kon; Đồng thời, chi trả cho toàn bộ 41 hộ dân có ảnh hưởng đất đai sạt lở gián tiếp của dự án sau mùa mưa bão 2021-2022 với số tiền **250.000.000 triệu đồng**.

Ngoài ra, ngày 15/03/2023 Công ty Cổ phần Tân Tân Nhật đã tiếp tục chi trả cho 38 hộ dân của 2 thôn Đăk Túc và Đăk Sút xã Đăk Kroong bị ảnh hưởng thiệt hại sau mùa mưa bão 2021-2022 do dự án điện gió với số tiền là **270.000.000 triệu đồng**.

Nhằm khắc phục hạn chế bị thiệt hại ảnh hưởng gián tiếp đến đất đai, cây cối, hoa màu của hộ dân, Công ty đã khảo sát lại thực tế, thiết kế lại cho phù hợp địa hình của dự án. Tính đến ngày 12/03/2023, Công ty Cổ phần Tân Tân Nhật đã hoàn thành 100% thi công gia cố mương thoát nước, nhiều cống thoát nước và xây kè chắn sạt lở các đoạn đường lên trụ gió của dự án.

**5.2. Cử tri A Hai thôn Broong Mỹ:** *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cần thực hiện đúng thời gian quy định và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân khi đến giải quyết, tránh tình trạng trễ hẹn hoặc kéo dài thời gian như trường hợp của bà Nguyễn Thanh Nhân thôn Broong Mỹ đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ 2-3 năm mà chưa được giải quyết.*

### **\* Trả lời:**

Đối với nội dung ý kiến của cử tri A Hai, qua báo cáo của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện trong năm 2022 không nhận được hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của cá nhân có tên là Nguyễn Thanh Nhân, thôn Broong Mỹ. Qua trao đổi giữa cơ quan chuyên môn và UBND xã Đăk Môn thì hồ sơ mà cử tri A Hai đề cập là hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất của ông Nguyễn Quốc Thành và bà Nguyễn Thị Mai Huệ (ông Thành là em bà Nhân) ủy quyền bà Nguyễn Thanh Nhân làm hồ sơ, hồ sơ này được Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận vào ngày 11/08/2022 và chuyển đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để xử lý. Ngày 29/08/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng

ký đất đai đã ban hành Thông báo số 40/TB-VPĐKĐĐ về việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, trong đó Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển trả hồ sơ, lý do là vị trí đất xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất trên đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông A Linh vào năm 2000. Do đó ý kiến bà Nguyễn Thanh Nhân, thôn Broong Mỹ đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ 2-3 năm mà chưa được cơ quan chuyên môn giải quyết là chưa đúng so với thực tế.

**5.3. Cử tri A Hai thôn Broong Mỹ:** *Đề nghị Điện lực Đắk Glei lắp đặt cho thôn 5 trụ điện dọc tuyến đường Hồ Chí Minh vì hiện nay một số hộ dân trong thôn ở quá xa trụ điện, nên việc kéo đường dây quá dài không đảm bảo an toàn cho người dân.*

\* **Trả lời:** Qua khảo sát, khu vực này có khoảng 16 hộ dân sử dụng điện sinh hoạt, dọc đường Hồ Chí Minh, kéo điện sử dụng cách xa trụ cuối hạ thế sau trạm biến áp Đắk Ba khoảng 200 mét. Điện lực đã đăng ký danh mục đầu tư xây dựng năm 2024, hạng mục: Kéo thêm lưới hạ thế sau TBA Đắk Ba (*Văn bản đăng ký số 16/BC-ĐLDGL ngày 05/01/2023 của Điện lực Đắk Glei V/v lập và đăng ký KH ĐTXD năm 2024*). Hiện tại, Công ty Điện lực Kon Tum đang thẩm tra, phê duyệt dự án, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện.

**5.4. Cử tri A Sương thôn Đắk Tum:** *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT trước khi hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi cần tham khảo ý kiến của người dân xem cấp giống cây con đó có phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng hay không (cụ thể vừa qua phòng Nông nghiệp & PTNT có cấp giống lúa cho thôn gieo trồng, giống lúa đó không phù hợp, không đảm bảo chất lượng).*

\* **Trả lời:** Trong những năm qua, nhất là năm 2021, năm 2022, UBND huyện không phân bổ kinh phí để phòng Nông nghiệp & PTNT tổ chức triển khai trồng lúa trên địa bàn huyện.

**5.5. Cử tri A Đồm thôn Đắk Tum:** *Đề nghị UBND huyện tổ chức mở các lớp tập huấn cho nhân dân về cách ương, ghép cây cao su.*

\* **Trả lời:** UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đắk Môn tổng hợp danh sách các hộ có nhu cầu đăng ký tham gia lớp tập huấn kỹ thuật ương, ghép cây cao su với số lượng 73 người gửi Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ thuật ương, ghép cây cao su. Đến ngày 21/3/2023 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã phối hợp với UBND xã Đắk Môn tổ chức lớp tập huấn cho nhân dân tuy nhiên số lượng tham gia chỉ có 38. Nội dung tập huấn gồm 02 phần: Lý thuyết và thực hành ghép trực tiếp trên cây cao su.

## **6. Đối với xã Đắk Long:**

**6.1. Cử tri Y Non, thôn Pêng Blong:** *Ngày 27-4-2022, Ông Cao Khắc Hoàng, đại diện bên điện lực xây lắp điện Kon Tum có làm biên bản thỏa thuận với gia đình tôi về việc di dời trụ điện (trụ 272 và trụ 262), sau khi làm trụ xong, kéo lưới xong sẽ thu hồi hai trụ điện trên theo yêu cầu của gia đình. Nhưng đến nay 02 trụ điện trên chưa được thu hồi để gia đình làm nhà. Vậy gia đình kiến nghị cấp trên chỉ đạo ngành Điện lực thu hồi 02 trụ điện trên theo bản thỏa thuận.*

\* **Trả lời:** Qua khảo sát, các vị trí trụ điện mà cử tri Y Non ý kiến, thuộc công trình: Đại tu lưới điện trung thế khu vực xã Đắk Long, huyện Đắk Glei năm

2022, do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum là đơn vị thi công. Trong quá trình trồng trụ điện mới để thay thế trụ cũ bị rạn nứt, không đảm bảo an toàn, đơn vị thi công có cam kết với hộ gia đình sẽ thu hồi các trụ điện cũ. (*Lúc thi công trồng trụ mới xong, còn vướng dây cáp quang của các đơn vị viễn thông nên chưa thu hồi trụ cũ được*). Điện lực Đắk Glei đã liên hệ đơn vị thi công (Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum) để yêu cầu xử lý, thu hồi trụ điện cũ theo đúng biên bản đã thỏa thuận với hộ dân. Đơn vị thi công cam kết sẽ giải quyết xong trước 31/05/2023.

**6.2. Cử tri A Thô, thôn Pêng Blong:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo điện lực quan tâm lắp thêm công tơ điện. Vì từ vị trí công tơ cũ kéo điện về nhà quá xa nên không đủ điện để phục vụ cho sinh hoạt gia đình.

\* **Trả lời:** Qua khảo sát, khu vực cử tri A Thô ý kiến đã được Ngành điện đầu tư xây dựng mới đường dây hạ thế nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri. (*Công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum năm 2022; Hạng mục: Xây dựng mới đường dây hạ thế và TBA Dục Lang 2*). Hiện tại, đường dây hạ thế đã xây dựng xong, riêng phân trạm biến áp chưa có vật tư, thiết bị (*do vướng thủ tục đấu thầu*), nên đơn vị thi công (Công ty TNHH MTV Quang Vinh Kon Tum) chưa hoàn thiện được hạng mục công trình. Dự kiến trong quý III/2023 khi có đầy đủ vật tư, thiết bị sẽ giải quyết nhu cầu sử dụng điện cho bà con khu vực.

## PHẦN II

### KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 4 HĐND HUYỆN KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026

#### A. LĨNH VỰC KINH TẾ.

##### I. Ý kiến, kiến nghị cụ thể từng địa phương:

**1. Đối với thị trấn Đắk Glei: Cử tri Nguyễn Duy Hưng - thôn Đắk Dung:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị tăng lịch thu gom rác hàng ngày 01 ngày/lần thay vì 02 ngày/lần như hiện nay đồng thời bố trí thêm thùng đựng rác tại các điểm thu gom để người dân không bỏ rác ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

##### \* Trả lời:

Lượng rác trên địa bàn trung tâm thị trấn Đắk Glei và xã Đắk Pék tuy nhiều nhưng với số lượng thực tế nếu xe đi 01 ngày/1 lần thì không đủ lượng rác để xe thu gom rác đi thu gom gây lãng phí chi phí nhân công và nhiên liệu của đơn vị. Vì vậy đơn vị vẫn thống nhất đi thu gom 02 ngày/lần đi thu gom dọc các tuyến đường nội thị trấn Đắk Glei và xã Đắk Pék là 03 chuyến/ngày đi thu gom, thời gian đi thu gom buổi sáng từ 7 giờ đến khoảng 11 giờ 20 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến khoảng 16 giờ (*Các ngày lễ, tết nhiều rác đơn vị bổ sung chạy thêm ngày để đảm bảo rác không để ứ đọng*).

Hiện nay đơn vị đã bổ sung thêm các thùng đựng rác tại các điểm tập kết rác công cộng, khu vực đông dân cư ngay sau khi ý kiến cử tri đề nghị tuy nhiên đề nghị các hộ gia đình cần nêu cao ý thức trách nhiệm tránh tình trạng đổ rác không đúng chỗ (*bỏ rác ngoài thùng rác, vứt rác bừa bãi...*) làm mất vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết rác, mất mỹ quan đô thị.

## **2. Đối với xã Đắk Long:**

**2.1. Cử tri A Đép, thôn Vai Trang:** Trong năm 2020, Điện lực huyện Đắk Glei có trồng 04 trụ điện trên địa bàn thôn Vai Trang và đã thực hiện hỗ trợ, đền bù cho 03 hộ. Riêng hộ ông Đinh Văn Nhích và bà Y Thơ vẫn chưa được đền bù. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện thực hiện đền bù cho gia đình đảm bảo theo quy định.

\* **Trả lời:** UBND huyện đã đề nghị Điện lực huyện cử nhân viên xuống gặp bà Y Thơ để khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, trụ điện mà cử tri kiến nghị là trụ điện hạ thế (trụ B1) thuộc đường dây hạ thế sau TBA Vai Trang 2.

Năm 2014, nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Vai Trang (nhóm 2) về việc người dân sử dụng điện sinh hoạt phải kéo đường dây sau công tơ về nhà xa. Ngành điện đã đầu tư xây dựng 01 trạm biến áp và 250 mét đường dây hạ thế tại khu vực này. Hạng mục thuộc dự án: Cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum (vốn vay KFW), do Ban QLDA Điện nông thôn thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư. **Hạng mục công trình này không phải xây dựng năm 2020 như cử tri A Đép kiến nghị.**

Trước khi triển khai dự án, Chủ đầu tư đã phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện thực hiện việc rà soát, thống kê hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân có cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng bởi hành lang lưới điện đi qua (*kèm theo quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND huyện Đắk Glei V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ & tái định cư xây dựng công trình: Tiểu dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum (vay vốn KFW)*).

Trong danh sách kèm theo quyết định 2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND huyện Đắk Glei: gia đình hộ Y Thơ, thôn Vai Trang đã được chi trả đền bù hỗ trợ chi phí là **10.189.000** đồng.

**2.2. Cử tri A Thạ, thôn Măng Tách:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo điện lực huyện rà soát, trồng thêm 07 trụ điện dọc đường nội thôn để đảm bảo an toàn vì hiện nay người dân đang dùng trụ gỗ, trụ tre để kéo điện và khoảng cách quá xa, nguy cơ tìm ẩn tai nạn điện là rất lớn.

\* **Trả lời:** UBND huyện đã đề nghị Điện lực huyện khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, khu vực cử tri kiến nghị có khoảng 18 hộ dân sử dụng điện sinh hoạt, đường dây sau công tơ kéo về nhà cách xa trụ điện hạ thế hiện có của Ngành điện khoảng 180 mét (*trụ A1 thuộc đường dây hạ thế sau TBA Đắk Xây*). Khu vực này, dân cư ở tập trung thành cụm, nên các hộ dân ở phía sau phải kéo đường dây sau công tơ băng qua nhà các hộ dân khác ở phía trước. (*Điện lực đã tham mưu trả lời tại văn bản số 671/BC-ĐLĐGL ngày 03/10/2022 về việc tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021*).

Hiện tại, Điện lực huyện đã đăng ký danh mục đầu tư xây dựng năm 2024, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế và TBA Đắk Xây từ 01 pha lên 03 pha (*Văn bản đăng ký số 16/BC-ĐLĐGL ngày 05/01/2023 của Điện lực Đắk Glei V/v lập và đăng ký KH ĐTXD năm 2024*). Công ty Điện lực Kon Tum đang thẩm tra, phê duyệt dự án, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện.

## **3. Đối với xã Đắk Choong:**

**3.1. Cử tri A Mên, thôn Kon Brôi:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện Đăk Glei rà soát, trồng thêm trụ điện tại cụm dân cư thôn để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân nhất là các hộ mới tách hộ, lập vườn đồng thời khắc phục được tình trạng dây điện của các hộ phía sau kéo sát mái nhà của các hộ phía trước gây mất an toàn.

\* **Trả lời:** UBND huyện đã đề nghị Điện lực huyện cử nhân viên khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, khu vực cử tri kiến nghị thuộc đường dây hạ thế sau TBA Đăk Choong 2.

Năm 2023, Điện lực huyện đã đưa vào kế hoạch sửa chữa, hạng mục: Cải tạo đường dây hạ thế sau trạm biến áp Đăk Choong 2 (thay thế cáp nhôm bọc AV bằng cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95 và thay thế một số vị trí trụ điện bị rạn nứt, không đảm bảo an toàn bằng trụ điện mới). Hạng mục này đã được Công ty Điện lực Kon Tum phê duyệt, dự kiến triển khai hoàn thành trong Quý III/2023.

Việc trồng thêm trụ điện tại cụm dân cư thôn để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân. Điện lực huyện xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị và sẽ khảo sát cụ thể, đề nghị cấp trên xem xét, bổ sung kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện.

Tình trạng dây điện của các hộ phía sau kéo sát mái nhà của các hộ phía trước là đường dây sau công tơ khách hàng (thuộc tài sản khách hàng), kéo từ trụ điện hạ thế của ngành điện quản lý, về nhà sử dụng. Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn điện trong nhân dân, đề nghị các hộ dân sử dụng các trụ gỗ chắc chắn để nâng cao đường dây sau công tơ. Thời gian đến Điện lực huyện sẽ cử nhân viên xuống trực tiếp thôn để kiểm tra, phối hợp, hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho bà con.

**3.2. Cử tri A Trời, thôn Mô Mam:** Đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei kiểm tra, di dời công tơ điện cho 15 hộ dân trong thôn từ tuyến đường dây cũ sang tuyến đường dây mới để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các hộ sử dụng điện.

\* **Trả lời:** Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Kon Tum, do Sở Công thương làm chủ đầu tư đã triển khai xây dựng mới 300 mét đường dây hạ thế tại thôn Mô Mam, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của bà con trong thôn. Năm 2022 tài sản này đã được tạm bàn giao cho ngành điện quản lý vận hành.

Hiện tại, Điện lực huyện đã khảo sát, lập phương án, xin vật tư (thùng công tơ, cáp đấu nối lưới hạ thế xuống thùng công tơ, ATM...), đang trình Điện lực tỉnh Kon Tum phê duyệt. Khi có đầy đủ vật tư, sẽ tiến hành chuyển công tơ khách hàng từ lưới cũ sang lưới mới. Dự kiến thực hiện xong trong Quý III/2023.

## **B. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI**

### **I. Ý kiến, kiến nghị cụ thể từng địa phương:**

**Đối với cử tri xã Đăk Man:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bàn giao điểm trường lẻ tại thôn Đông Nây để UBND xã quản lý, có phương án sử dụng để tránh lãng phí, hư hỏng.

\* **Trả lời:** Qua làm việc với trường TH&THCS xã Đăk Man, thì từ năm học 2021-2022 số học sinh của thôn Đông Nây ít nên không thể mở lớp tại điểm trường thôn Đông Nây, các em học sinh của thôn Đông Nây được tập trung về điểm trường thôn Đông Lốc và điểm trường thôn Măng Khênh để học. Ngày 31/8/2021, trường TH&THCS xã Đăk Man đã có biên bản bàn giao cơ sở vật chất cụm Đông

Nây của trường TH&THCS xã Đăk Man cho xã Đăk Man quản lý trong thời gian nhà trường không mở lớp tại điểm trường này.

### PHẦN III TRẢ LỜI CHUNG

**I. Ý kiến cử tri: (1) Cử tri A Thoa, Thôn Dên Prông:** Đường đi khu sản xuất của thôn Dên Prông bị hư hỏng nghiêm trọng. Đề nghị cấp trên quan tâm sửa chữa; **(2) Cử tri A Múc, thôn Chung Năng:** Đề nghị UBND huyện xem xét bố trí kinh phí làm cầu sắt tại thôn Chung Năng (nhóm Đăk Năng cũ). Hiện nhóm này có cầu treo tạm do bà con tự làm nhưng về lâu dài không đảm bảo, nhất là vào mùa mưa, trong khi đó bà con (nhóm Đăk Năng cũ) chủ yếu vận chuyển nông sản và làm rẫy, ruộng đi qua cầu treo tạm; **(3) Cử tri A Niép - thôn Long Nang, A Trêm, A Thú, A Truyền Thôn Chung Năng:** Đề nghị huyện quan tâm xem xét có hướng đầu tư làm cầu bê tông kiên cố qua sông Pô Kô hoặc cầu tràn để nhân dân thuận lợi cho việc đi lại, và các em học sinh đi học an toàn, cũng như việc vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng qua khu tái định cư và nhóm trong của Thôn Chung Năng (Vì chi phí vận chuyển nông sản của Người dân sang phía Tây sông Pô Kô quá cao nên giảm thu nhập của người dân, gây khó khăn về đời sống của nhân dân các thôn phía nam thị trấn. Hiện tại chỉ có cầu treo là điểm kết nối duy nhất giữa hai bên, tuy nhiên chỉ có xe máy và người qua lại được).

\* **Trả lời:** Qua rà soát các danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Glei tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021, điều chỉnh lần cuối cùng tại nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt (điều chỉnh) kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Glei các hạng mục công trình theo ý kiến, kiến nghị của cử tri không nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, về nhu cầu đầu tư là rất lớn không đáp ứng hết được về đầu tư, sửa chữa các công trình trên địa bàn huyện Đăk Glei, dẫn đến không đảm bảo cho việc đầu tư, nâng cấp sửa chữa các công trình như ý kiến của cử tri mong muốn.

**II. Các ý kiến cử tri: (1) Cử tri A Minh, Thôn Pêng Sal Pêng đề nghị:** Do ảnh hưởng của cơn bão số 4/2022 vừa qua, cầu treo đi khu sản xuất của nhóm 4 (nhân dân tự làm) đã bị cuốn trôi. Rất mong cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư để nhân dân có cầu đi khu sản xuất; **(2) Cử tri A Hom, thôn Núi Vai kiến nghị:** Do ảnh hưởng cơn bão số 4 hiện tại một số đoạn đường ĐH 84 từ đường Hồ Chí Minh đến nhà rông thôn Núi Vai và nối tiếp từ nhà rông thôn Núi Vai đi đường liên xã qua Đăk Nhoong bị sạt lở và nhiều đoạn rãnh, mương bị hư hỏng nặng, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí phương tiện máy móc san gạt đất để nhân dân thuận tiện đi sản xuất, vận chuyển nông sản và bố trí kinh phí sửa chữa lại các

*đoạn rãnh mương bị hư hỏng nặng để bảo vệ kết cấu đường.*

\* **Trả lời:** Hàng năm nhu cầu đầu tư khắc phục, sửa chữa các dự án do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn huyện là rất nhiều, trong lúc khả năng cân đối ngân sách huyện, ngân sách tỉnh còn khó khăn. Bên cạnh đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương đã dự kiến bố trí cho các dự án thực hiện tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 và điều chỉnh tại nghị quyết số 22/NQ – HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 20/NQ -HĐND HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Glei.

Vì vậy, ý kiến đầu tư theo đề xuất của các cử tri trên là hết sức cần thiết. Trong thời gian tới, khi các nguồn kinh phí được tỉnh tiếp tục phân cấp (*nếu có*), UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổng hợp và trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (p/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Ban Pháp chế HĐND huyện (đ/b);
- Ban Tiếp công dân huyện (t/đôi);
- Các Phòng ban chuyên môn cấp huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Sum**